



ประกาศ สำนักงาน ก.พ.ร.

เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 เพิ่มเติม

ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินโครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ไปแล้วเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 นั้น

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง ในการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 พิจารณาเห็นว่า เมื่อเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ไปแล้วเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 หลังจากนั้นก็มีผู้ประสงค์จะสมัครและสอบถามเข้ามาหลายราย และผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการคัดเลือกในปีนี้มีจำนวนน้อยกว่าในปีที่ผ่านมา ซึ่งสถาบันฯ สามารถรับผู้เข้าอบรมได้มากกว่าจำนวนที่ได้พิจารณาคัดเลือกไว้แล้ว อีกทั้งควรเปิดโอกาสให้ผู้สมัครที่มาจากภาคเอกชน องค์กรอิสระและอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ได้กำหนดไว้ สมัครเข้ารับการรับการอบรมมากขึ้น เพื่อให้ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน อันจะนำมาสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 เพิ่มเติม ดังนั้น สำนักงาน ก.พ.ร. จึงเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 เพิ่มเติม ในระหว่างวันที่ 20-29 มกราคม 2559 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษอบรมในหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 เพิ่มเติม ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน หากท่านประสงค์จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 9021 หรือ 09 8624 1559 อีเมลล์ ggsd3@igpohai.org

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

(นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ)

เลขาธิการ ก.พ.ร.